
1 

 

รายงานการประชุมโรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์
   คร้ังท่ี  1 / 2566                                                                                                                                                               

วนัท่ี  6  ตุลาคม  2565 
         ณ  หอ้งประชุม ทองกวาว โรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นายสยาม   ประสานพิมพ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
2.นางกมลรัตน์  วงษา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ      กรรมการ  
3.จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      “ 
4.นส.กฤติยา  เมฆวิมล  ทันตแพทย์ช านาญการ       “ 
5.นายอภิสิทธิ์  บุญส่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ      “ 
6.นางธัญวลัย   ชว่งชิง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่าวมประชุม 
1.นางแววมณี  บรรพตาธิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประฃุม 
1.นส.นาคน้อย  นนทวี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    ลากิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
     
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ประธานแจ้ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานเกษียณอายุ
ราชการให้กับผู้เกษียณในปีนี้ ซึ่งแสดงถึงความมีน้ าใจต่อกันและกัน 

- ตอนนี้ได้เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่คือปี 2566  ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารทั้งระดับนายแพทย์สสจ.และระดับกระทรวง 

- ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและขอบคุณทีมFAR. 
ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และขอให้ท าต่อเนื่องต่อไป 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 



2 

 

วาระท่ี  2   ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2565  
 
          มติที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี  3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มีเรื่องติดตาม 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  4  เรื่องท่ีจะประชุม    
   

4.1 สถานการณ์  การเงินการคลัง (CFO) 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางธัญวลัย  ช่วงชิง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง 
 CR   = 1.98 QC = 1.77 Cash=1.00    

เงินสดที่ใฃ้ได้คงเหลือ 30 กันยายน 2565 
เงินสดคงเหลือ  21,797,444.58      เจ้าหนี้คงเหลือ 18,122,371.98 

รายงานการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก สิทธิ์ UC 
รายงานการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก สิทธิ์ NONUC 
รายงานสินค้าคงคลัง  
สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือน รายได้และค่าใช้จ่าย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

 ณ ปัจจุบัน  สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล  มีสภาพคล่องทางการเงิน FAI  อยู่ในระดับ  1 
   
ค่าเสื่อม 
   
  ค่าเสื่อมปี 2566  รอผลการอนุมัติจากสสจ.และสปสช. 

 
o มติที่ประชุมรับทราบ  

 
 



3 

 

 4.2  เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายเภสัชกรรม 
 รายงานคงคลัง 

- คุณกมลรัตน์ วงษา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
     - รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ประจ าเดือน กันยายน 2565 

           -  แจ้งปิดคลังยา 12 ตค.2565  เพื่อตรวจนับสินค้าคงคลังและปิด
บัญชี ส่งมอบคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้ฝ่ายบริหารทั่วไปในปีงบประมาณ 2566 

      
  มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 

4.3 เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายทันตกรรม 
 

- ทต.หญิงกฤติยา  เมฆวิมล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รายงานผู้
มารับริการประจ าเดือน โดยแยกตามสิทธิการรักษา (ตามเอกสาร
แนบ) 
-  แจ้งทางฝ่ายทันตกรรม ขอเปิดคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เวลา 
16.00 – 20.00 น. ทุกวัน อังคาร พฤหัสและวันอาทิตย์ เพื่อเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้กับทางโรงพยาบาล 
ท่านประธานอนุมัติ  และให้คอยดูสถานการณ์ ว่าการให้บริการ
นอกเวลานี้ ตอบสนองความต้องการผู้มารับบริการหรือไม่ และ
เพ่ิมรายได้ให้กับโรงพยาบาลแบบคุ้มทุนหรือเปล่า ให้เวลา 6  
เดอืนในการทดลองให้บริการ 

               
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 รายงานความเสี่ยง RM (จากตู้แสดงความคิดเห็น) 
 

- 
 

o มติที่ประชุมรับทราบ 
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4.4 เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
 

-  จ.อ.กฤศ  กุลบุตร หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิฯแจ้ง แจ้ง
สถานการณ์น้ าท่วมของอ าเภอสว่างวีระวงส์ ท่วมหนักท่ีสุดคือบ้านฮ่องอ้อ
ตอนนี้ประชาฃนอพยพมาอยู่ในวัดในหมู่บ้าน  ทางงานควบคุมโรคร่วมกับ
งานสุขภาพจิต ได้สอบถามดูแลเยียวยาจิตใจและถามปัญหาสุขภาพเบื่อง
ต้นแล้ว พบว่าส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่อง พืชไร่ พืชสวนถูกน้ าท่วม  

   
   มติที่ประชุมรับทราบ 

4.5 เรื่องแจ้งจากฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน/IT. 
 
   -    นายอภิสิทธิ์  บุญส่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ แจ้งรายงาน 

- สรุปผลรายได้จากการให้บริการหน่วย OPD สิทธิข้าราชการ,
ประกันสังคม,อปท.,สิทธิUC เฉพาะกายอุปกรณ์และส่งเคลม (ตาม
เอกสารแนบ) 

- รายงานผู้มารับบริการประจ าเดือนมีทั้งสิ้น 2,786/5,819  คน/ครั้ง 
 รายงาน sum adjRw 101.332  รายงาน CMI. 0.62      
 Active Bad 16.03 % ผู้ป่วยใน 5 คน/วัน 
 จ านวนผู้มารับบริการเวรเช้า 87/บ่าย 18/ดึก 8 /

ราย/วัน 
 รายงานการส่งเคลมประจ าเดือน กันยายน 2565 

โดยรายงานแบบแยกสิทธิผู้ป่วย(ตามเอกสารแนบ) 
 รายงานการส่งเคลม ผู้ป่วย HI และการติดตามกรณี

ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทัน
ก าหนด 

- เรื่องฝากจากงานกายภาพขอแจ้งฝ้าเพดานรั่วซึมมีน้ าหยดลงมา 

- งานแผนไทย รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 
ท่านประธานแจ้งเรื่องฝ้าเพดานรั่วซึมให้รีบด าเนินการ  และแจ้งให้ฝ่าย
บริหารท าความสะอาดรางระบายน้ าและหลังคาตึก เพ่ือตรวจสอบการ
อุดตันของรางระบายน้ าอาจเป็นสาเหตุให้น้ าขังและรั่วซึมลงฝ้าเพดาน
ได้ 

 มติที่ประชุมรับทราบ 
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4.6เรื่องแจ้งจากกลุ่มการพยาบาล 
 

     -  นางแววมณี  บรรพตาธิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รายงานอุบัติเหตุ
ฉิกเฉิน ประจ าเดือนมงานการพยาบาลสรุปผู้ป่วย ARI 

-  รายงานผลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์พบว่า มี
เจ้าหน้าที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมากถึง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 % ของเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหญิง 9 คน ชาย 11 คน 

ท่านประธานแจ้งควรมีมาตราการดูแลกลุ่มอ้วนมากแบบเข้มงวดให้
ฝ่ายเวชฯช่วยหามาตราการในการลดน้ าหนักและดูแลสุขภาพทั้งกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ BMI เกินและกลุ่มปกติให้มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

    
  มติที่ประชุมรับทราบ 

 
       
  4.7 เรื่องอ่ืนๆ 

 - คุณธัญวลัย  ช่วงชิง  หัวหนา้กลุ่มงานการจัดการ ขอปรึกษาเรื่อง
การเยียวยาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย น้ าท่วมที่พัก
อาศัยซึ่งมีท้ังสิ้น 4 ราย    

ท่านประธานแจ้งด้วยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพาบาลประสบภัยพิบัติ น้ าท่วมที่
พักอาศัย จึงอนุมัติให้เยียวยาแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ราย 

 -จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิฯขอเสนอให้
โรงพยาบาลจัดกิจกรรม ค้นหาบุคคลดีเด่นประจ าเดือน ขององค์กร เพื่อเป็นขวัญ
และก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่มีมีความตั้งใจในการท างานและมีคุณสมบัติจนเป็นคนดี
ของโรงพยาบาล 

ท่านประธานเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว เป็นเรื่องท่ีดี ขอมอบให้งานบุคลากร
(HR)เป็นผู้ด าเนินการและคิดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่จะได้มาซึ่งบุคคลดีเด่น 
ของโรงพยาบาล 

 
o มติที่ประชุมรับทราบ 
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ประธานแจ้งปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 
     
                (นางธัญวลัย  ช่วงชิง) 
                เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
       ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


